



### TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc Mẫu giáo đến Dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

### SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

### NỘI DUNG BẢN TIN

- Thông điệp từ Thầy Hiệu Trường
- Thông điệp từ Cô Nguyễn Thị Thùy Dương – GVCN Lớp 4

### THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG

Kính thưa Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,

Những ngày đầu tháng 2 năm 2016, Chị Rosy Hoàng - Giám đốc Vận hành Tập đoàn Giáo dục KinderWorld và Chị Thanh Tuyền - Giám đốc Chi nhánh đã có chuyến thăm, chúc Tết và làm việc với Trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore (SVIS) tại Nha Trang. Mục đích của chuyến viếng thăm nhằm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và các hoạt động của trường trong Học kỳ I năm học 2015 -2016.

Cũng nhân dịp này, Chị Rosy Hoàng và Chị Tuyền đã dành thời gian tiếp xúc với phụ huynh học sinh để lắng nghe và giải đáp những vấn đề mà phụ huynh quan tâm, qua đó thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức học tập và rèn luyện cho học sinh.

### Trường Liên Cấp Quốc Tế Việt Nam Singapore, nơi nuôi dưỡng những học sinh:

- Tự tin và sáng tạo
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
- Có kỹ năng giao tiếp tốt
- Có ý thức văn hoá dân tộc
- Năng động và hiểu biết



Đầu tháng 3, đại diện Hội đồng chuyên môn Chương trình Việt Nam của Công ty, Cô Phùng Thị Tuyết Minh đã có chuyến viếng thăm và làm việc tại Trường SVIS @ Nha Trang. Các hoạt động trong chuyến công tác của cô Minh bao gồm dự giờ, thăm lớp, trao đổi với Hiệu Trưởng, giáo viên, học sinh, v.v...nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy của Trường.

Chất lượng giáo dục toàn diện là mục tiêu lâu dài mà chúng tôi luôn phấn đấu và thực hiện không ngừng. Trong quá trình đó, một số thay đổi sẽ được thực hiện ở từng thời điểm nhất định nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học.

Một ngày lễ đặc biệt trong tháng 3 mà phái mạnh luôn dành tình yêu thương, quý trọng và biết ơn đến tất cả những người Phụ nữ, đó là ngày 8 tháng 3 - ngày Quốc tế Phụ nữ. Nhân dịp này, thay mặt các thầy giáo, các em nam sinh của Trường SVIS @ Nha Trang, tôi xin trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các quý bà, quý cô cùng tất cả các nữ sinh đang học tập tại Trường.

Trân trọng cảm ơn,

Trân trọng,



***Tập thể giáo viên và học sinh Trường SVIS háo hức tham gia trò chơi vận động kéo co nhân ngày Quốc tế Phụ nữ***

## **THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG**

Kính chào Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến!

Đầu tiên, tôi xin gửi tới Quý Phụ huynh lời chúc sức khỏe và thành công trong năm mới 2016.

Tháng Hai đi qua, dường như những cơn gió xuân đang thổi tháng Ba tới thật nhanh, nhắc tôi luôn nhớ rằng: “Một vị anh hùng, một vĩ nhân hay một người bình thường nào trên Trái Đất này đều được sinh ra bởi một người phụ nữ dịu hiền”. Chúng ta lớn lên cùng tiếng ru của người bà, lời chỉ bảo của người mẹ. Chính họ – những người phụ nữ với đức hi sinh cao cả – đã nuôi nấng và dạy dỗ ta nên người.

Các em học sinh thân yêu! Bản thân tôi – một giáo viên Trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore – luôn mong muốn các em học sinh sẽ ngày một giỏi hơn, tiến bộ hơn và đạt kết quả cao hơn trong học tập. Các em hãy chứng tỏ năng lực bản thân, vì đây chính là món quà lớn nhất, quý giá nhất và ý nghĩa nhất mà các em dành tặng cho người mẹ của thương yêu của mình.

Mẹ là tiếng hát câu thơ  
Ru con vào những giấc mơ tuyệt vời  
Du dương hai tiếng à ơi..  
Đong đưa con ngủ, suốt đời không quên...

Một lần nữa, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, tôi thay mặt các Giáo viên, xin kính chúc Quý Phụ huynh – những người bà, người mẹ, người cô, người chị – có những phút giây thật ấm cúng và hạnh phúc bên gia đình!

Trân trọng,

Nguyễn Thị Thùy Dương  
Giáo viên chủ nhiệm Lớp 4

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH TẮT NIÊN NĂM 2016

Nhân dịp chào đón năm mới Bình Thân, trường SVIS đã tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích cho các em học sinh SVIS như: Thi gói bánh chưng, vui làm giò thủ, thi làm thiệp mừng xuân, thi viết thư pháp, v.v.. Các em học sinh đã tham gia các hoạt động này với một tinh thần thật vui tươi và đầy phần khởi.



*Các em học sinh háo hức tham gia cuộc thi làm thiệp mừng xuân và trang trí heo đất*



*Em Ruben – học sinh Lớp 5 đang chăm chú viết thư pháp của mình*



*Hai học sinh Lớp 7 - Đức Tâm và Hoàng Long đang tập trung hoàn thành bánh chưng của đội mình*



*Các em học sinh đang chăm chú tham gia cuộc thi viết thư pháp*



*Các em học sinh Lớp 5 đang học cách làm món giò thủ theo sự hướng dẫn của thầy Hiệu Trường*



*Đội múa lân do các em học sinh Trường SVIS phụ trách*

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌC SINH ĐI THAM QUAN TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN NĂM HỌC 2015 – 2016

Vào ngày 20 tháng 02 năm 2016, trường SVIS đã tổ chức cho các em học sinh chuyến tham quan đầy bổ ích đến Trường sĩ quan không quân tại Nha Trang. Ở đây, các em học sinh có cơ hội tìm hiểu và ngắm nhìn trực tiếp các hiện vật, trang thiết bị của lực lượng phòng không không quân được trưng bày tại Trường Sĩ quan Không quân.



*Các em học sinh đang hăng say lắng nghe cô hướng dẫn viên thuyết minh về Trường Sĩ quan Không quân*



*Các em học sinh đang chăm chú ngắm các hiện vật được trưng bày tại Trường Sĩ quan Không quân*



*Tập thể thầy cô và học sinh Trường SVIS chụp ảnh kỉ niệm tại Trường Sĩ quan Không quân Nha Trang*